



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

\*\*\*\*\*โทร. (074) 311760 หรือ [www.songkhla.tmd.go.th](http://www.songkhla.tmd.go.th)\*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะต้นช่วง ประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในระยะครึ่งหลังของช่วง นอกจากนี้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง กับมีคลื่น กระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่ 16 และ 17 ก.พ. ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีอากาศหนาวทาง ตอนบนของภาคเหนือในระยะครึ่งหลังของช่วง ส่วนในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมี อากาศร้อน โดยมีฝนและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประเทศไทยตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้า ส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งในวันแรกของช่วง และมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีฝนหนักบางแห่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้า ส่วนตอนกลางวันมี อากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ในวันที่ 18, 19 และ 20 ก.พ.

สำหรับภาคใต้ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก สำหรับบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ พัทลุง และปัตตานี

บริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในภาคใต้วัดได้ 50.0 มม. ที่ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 62

บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสุดในภาคใต้วัดได้ 36.8 °ซ. ที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 62

### คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

**การคาดหมาย** ในช่วงวันที่ 22-24 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก มีฝนฟ้า คะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ สำหรับในช่วงวันที่ 25-28 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และจะมีพายุฝน ฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรงบางแห่ง

**ลักษณะสำคัญทาง** ในช่วงวันที่ 22-24 ก.พ. ลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 25-28 ก.พ. บริเวณความกด อากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมี อากาศร้อน ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก มีพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

**คำเตือน** ระยะนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการ เจ็บป่วย สำหรับในช่วงวันที่ 25-28 ก.พ. จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหาย จากสภาวะดังกล่าว

### ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งตลอดช่วง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อน ของพืชทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ
- ในช่วงที่มีฝนตกน้อยและไม่พอเพียงกับความต้องการของพืช เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชตามความเหมาะสม และควรคลุมดินบริเวณ แปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง เป็นต้น เพื่อลดการระเหยของน้ำและ เป็นการรักษาความชื้นภายในดิน
- เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟและหนอนเจาะ ลำต้นทุเรียน เป็นต้น